



ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ตามที่ได้มีประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ของกรมวิชาการเกษตร และประกาศลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ของกรมวิชาการเกษตร นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้างต้นนี้ กรมวิชาการเกษตรได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ และได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามกำหนดเวลา แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โปรดนำหลักฐานการชำระเงิน ใบสมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม ชั้น ๔ กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าได้สมัครสอบและชำระเงินถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดเวลา กรมวิชาการเกษตรจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบเพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อสมัครสอบแข่งขันฯ นำหลักฐานการสมัครสอบตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครมายื่นในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวเสริมสุข สลักหิษฐ์)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร

ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

<u>เลขประจำตัวสอบ</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>
๓๐๐๐๐๐๐๐๑	นายปัญญาธิ์กร บ่อทรัพย์
๓๐๐๐๐๐๐๐๒	นางสาวนิศากร หันประดิษฐ์
๓๐๐๐๐๐๐๐๓	นางสาวจินดารัตน์ นุ่มก่วน

หมายเหตุ ขอให้ผู้มีรายชื่อสมัครสอบแข่งขันฯ นำหลักฐานการสมัครสอบตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร
มายื่นในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง